

# Chuẩn Bị Cho Bài 12

# Tại Gia Đình

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Ý Cha thể hiện

Là Mẹ của Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a có một chỗ đứng đặc biệt trong Giáo Hội. Những người làm mẹ hưởng về Đức Mẹ để xin Người nâng đỡ. Chúng ta cũng hưởng về Đức Mẹ giống như chúng ta đã hưởng về người mẹ ruột chúng ta. Mẹ Ma-ri-a làm gương về việc chấp nhận và âm thầm can đảm. Mẹ là con người của gia đình, cho nên chúng ta dễ thấy những nhân đức của Người và đem áp dụng vào cuộc sống gia đình chúng ta.



### Đức Ma-ri-a là Mẹ

Hãy làm thành một sưu tập kính nhớ các bà mẹ trong gia đình. Quý vị có những tấm hình các bà nội ngoại và các bà cố nội ngoại không? Còn các bà vú đỡ đầu nữa? Hãy nói về những đức tính của những người đặc biệt này.

### Chuỗi việc lành

Nghĩ tới Mẹ Ma-ri-a là nghĩ tới chuỗi Mân côí, nhưng những hạt kính cũng thể hiện theo những cách khác nữa. Thánh Tê-rê-xa Lisieux ngay từ bé đã làm những hạt kính. Mỗi hạt tượng trưng cho một hành vi yêu mến hay phục vụ. Lấy một sợi giây xỏ vào mười hạt và để một khoảng cách ở cuối sợi giây. Mỗi lần quý vị làm một việc lành thì đưa một hạt lên và dùng một cái kim băng gài dưới hạt ấy để biết ngày hôm ấy mình đã làm bao nhiêu việc lành.

### Nắm lấy cơ hội

Mẹ Ma-ri-a đã có cơ hội tuyệt vời khi thưa xin vâng với Chúa. Tuy nhiên Đức Mẹ cũng đã liệu mình chấp nhận. Hãy thảo luận với gia đình quý vị về cảm nghĩ như thế nào khi thấy mình dễ bị tổn thương. Chia sẻ những ý nghĩ của quý vị về việc chấp nhận và phó thác nơi một mình Chúa mà thôi.



### Lời Nguyện Trong Tuần

Lạy Mẹ Ma-ri-a là Mẹ chúng con, xin giúp chúng con biết yêu mến và tôn thờ Chúa Giê-su Con Mẹ. Xin Mẹ giúp gia đình chúng con noi gương Thánh Gia của Mẹ. A-men.



## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Trước Thánh lễ hãy nhìn xem những ảnh hoặc tượng Mẹ Ma-ri-a trong nhà thờ.

### Trong Tuần

Là Mẹ của Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a đã chứng kiến mọi biến cố trong cuộc sống của Chúa. Tuần này quý vị hãy tưởng tượng ra cuộc sống của thánh Giu-se, Đức Mẹ với Chúa Giê-su khi Người ở trạc tuổi con em quý vị.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)



## Những Điều Nên Biết...

### Gia sản của chúng ta trong âm nhạc

Nhiều bài hát được viết về Mẹ Ma-ri-a. Có lẽ bản "Ave Maria" của nhạc sĩ Franz Schubert và bản thánh ca "Immaculate Mary" là được biết đến nhiều nhất. Những nhà soạn nhạc Công giáo đương thời cũng viết những bài ca về Mẹ Ma-ri-a. Bài hát song ngữ "I Say 'Yes' Lord" của nhạc sĩ Donna Pena diễn tả Đức Mẹ thưa lời xin vâng trước thánh ý Chúa trong lúc vui cũng như khi buồn.



## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Hướng dẫn luân lý giúp chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống

*Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.*  
(Mác-cô 3:35)



Thánh Gia thất đã làm gương cho chúng ta về đời sống đặt nền tảng trên việc thi hành thánh ý Chúa.

Chúng ta cố gắng theo gương các ngài. Một cách để noi gương, đó là xét xem những quyết định của chúng ta có dựa trên đức tin hay không. Cầu nguyện khi làm những quyết định sẽ cho chúng ta cơ hội biết dừng lại giữa cuộc sống quá bận rộn và biết mở lòng đón nhận thánh ý Chúa.